

# Cảnh Giác Bữa Lễ và Gian Lận trong Mùa Lễ Hội Năm

Release Date: Tháng 12 17, 2021

**BATON ROUGE, La.** – Hàng loạt gian lận hoặc lừa gạt làm quý vị mất vui trong mùa lễ hội này. Quý vị cần biết những kẻ lừa gạt và tội phạm có thể mượn lý do tình huống thông tin cá nhân của quý vị qua cách gian lận, lừa gạt hoặc ảnh hưởng danh tính. Mất sự còn lại danh nhân viên thám hiểm liên bang.

Nếu có người tội phạm quý vị và xằng là nhân viên FEMA thì quý vị luôn phải yêu cầu cho xem thẻ hiệu. Tất cả người di tản FEMA đều mang theo thẻ hiệu như nhân dân có hình chụp. Áo sơ mi hay áo khoác FEMA không phải là bằng chứng như nhân dân.

Người di tản FEMA không yêu cầu người sống sót sau thảm họa thiên nhiên, hoặc trợ giúp cho bất cứ dịch vụ nào. Họ cũng không hỏi thông tin qua các cuộc gọi không mong muốn hay điện thoại. FEMA sẽ không liên lạc với quý vị trừ khi quý vị gọi FEMA trợ giúp hay nộp đơn xin trợ giúp.

Người di tản FEMA sẽ yêu cầu sự an sinh xã hội và trợ giúp ngân hàng khi quý vị nộp đơn xin trợ giúp và có thể hỏi lại sau khi quý vị nộp đơn xin. Hãy thận trọng khi cung cấp thông tin này cho những người khác nếu họ yêu cầu. Kẻ lừa gạt có thể gọi làm viên chức chính phủ, nhân viên cứu trợ hoặc nhân viên hãng bảo hiểm.

## Những hình thức lừa gạt khác quý vị có thể gặp sau thảm họa:

- Kiểm tra hoặc thanh tra tài sản gì? mô: Thanh tra của FEMA không bao giờ hỏi quý vị sự ghi danh. Viên chức trợ giúp thám hiểm của chính phủ sẽ không gọi cho quý vị về hỏi thông tin của trợ giúp ngân sách tài chính. Nếu quý vị nghi ngờ người di tản FEMA, hãy cúp máy rồi gọi hàng dây trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 để báo cáo sự việc.
- Nhà thầu xây dựng gì? mô: FEMA không thuê nhân hay công nhân cho nhà thầu của họ nào về sửa nhà hay khuynh cáo sửa chữa. Công việc của người kiểm tra gia cư của FEMA là xác nhận thiệt hại. Luôn thuê nhân kỹ sư, kiến trúc sư hay viên chức xây dựng có danh tiếng về kiểm tra nhà quý vị. Nhà thầu vô tội có thể làm hại nhà quý vị về công việc.



FEMA

Page 1 of 2

Liên lạc nh?ng n?i sau ?ây ?? báo cáo l?a g?t, gian l?n và m?o danh: S? ???ng  
Dây Nóng mi?n phí c?a FEMA v? Gian L?n sau Th?m H?a 866-720-5721; V?n  
Phòng T?ng Ch??ng Lý Phân Ban B?o V? Khách Hàng, P.O. Box 94005, Baton  
Rouge, LA 70804-9005, ?i?n sao (fax): 225-326-6499; H?i ??ng C?p Phép Ti?u  
Bang Louisiana cho Nhà Th?u t?i <https://arlspublic.lslbc.louisiana.gov/Home/Index>  
; ho?c các c? quan công quy?n ??a ph??ng.



**FEMA**

Page 2 of 2